



Bảo đảm nguồn sẵn sàng nhập ngũ

Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023, toàn tỉnh đang tập trung quản lý, nắm chắc nguồn công dân sẵn sàng nhập ngũ, bảo đảm chỉ tiêu, chất lượng giao quân.

Năm 2023, huyện Hưng Hà được giao tuyển chọn, gọi 372 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự (NVQS), đến nay đạt 162,9% chỉ tiêu trên giao. Thượng tá Ngô Quang Khôi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Để bảo đảm tốt nguồn sẵn sàng nhập ngũ, Hội đồng NVQS huyện Hưng Hà đang tích cực phối hợp cùng gia đình liên lạc, kết nối, vận động các thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ đang đi làm ăn xa khẩn trương trở về địa phương để thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. Công tác quản lý nguồn công dân thực hiện NVQS được đặc biệt quan tâm, báo cáo chất lượng và quản lý nguồn tại các địa phương được cơ quan chuyên môn cập nhật hàng ngày. Hội đồng NVQS huyện, cán bộ đoàn sự huyện phụ trách địa bàn thường xuyên sâu sát cơ sở, tiếp tục phối hợp cùng các xã, thị trấn làm công tác tuyên truyền, vận động, nắm chắc tình hình, kịp thời cùng cơ sở và gia đình tháo gỡ khó khăn để thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường thực hiện NVQS. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp xử lý

nghiêm các trường hợp vi phạm và các hành vi trốn tránh, cản trở việc thực hiện NVQS, thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân với chất lượng cao nhất. Huyện Thái Thụy được giao tuyển chọn, gọi 372 công dân thực hiện NVQS năm 2023. Nhờ chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, vượt qua địa phương đã vượt chỉ tiêu 145,7%, trong đó 123 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Để bảo đảm nguồn sẵn sàng nhập ngũ, Hội đồng NVQS huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với cán bộ các đơn vị về lấy quân, tổ chức gặp gỡ gia đình, công dân để nắm bắt nguyện vọng, tư tưởng cũng như động viên các công dân thực hiện theo đúng Luật Nghĩa vụ quân sự. Qua thăm nhập, công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS và gia đình đều hiểu được nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, động viên con em chủ động sắp xếp công việc, ổn định cuộc sống, chuẩn bị tâm thế sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Sau khi hoàn thành việc thăm nhập các đơn vị sẽ hoàn

thiện hồ sơ, chốt quân số sơ bộ với địa phương, bảo đảm đủ chỉ tiêu, chất lượng giao quân và có lượng dự phòng phù hợp. Thượng tá Vũ Huy Cường, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thái Thụy cho biết: Chúng tôi đã chỉ đạo hội đồng NVQS các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, giáo dục, động viên, quản lý chặt chẽ các công dân đủ điều kiện nhập ngũ với phương châm làm cho thanh niên phải tự mình quản lý mình, làm chủ bản thân không bị ảnh hưởng, dao động tư tưởng trước những luận điệu xuyên tạc, trước những cám dỗ, tác động tiêu cực của tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông. Cùng với đó, thực hiện tốt công tác thăm hỏi, động viên và tặng quà thanh niên lên đường nhập ngũ. Ban CHQS huyện đã tiến hành khảo sát, phối hợp với các mạnh thường quân tiến hành tu sửa, xây mới nhà mái ấm tình thương cho gia đình các thanh niên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Tổ chức gặp mặt động viên, giao nhiệm vụ cho các thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, tạo không khí phấn khởi, yên tâm cho các tân binh

trước lúc lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó, địa phương bị sẵn sàng các phương án, bảo đảm lễ giao, nhận quân diễn ra trang trọng, nhanh gọn, bảo đảm an toàn. Anh Trần Văn Thiện, xã Thuận Thành chia sẻ: Nhận được thông báo khám tuyển NVQS, tôi đã trở về địa phương viết đơn tình nguyện nhập ngũ và đã trúng tuyển. Đặc biệt, căn nhà đột nát bao năm của mẹ con tôi được Ban CHQS huyện và chính quyền địa phương phối hợp xây mới khiến gia đình tôi rất cảm động và đi động lực để tôi thêm quyết tâm rèn luyện và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao trong môi trường quân ngũ. Sau khi hoàn thành công tác khám tuyển sức khỏe thực hiện NVQS và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân, Bộ CHQS tỉnh đã hoàn thành công tác tổ chức hiệp đồng giao nhận 2.877 công dân cho 19 đầu mối đơn vị của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Các công dân được tuyển chọn đều bảo đảm đủ tiêu chuẩn về chính trị, sức khỏe và trình độ, sẵn sàng bổ sung cho các đơn vị trong toàn quân. Bộ CHQS

tỉnh tiếp tục chỉ đạo hội đồng NVQS các cấp nắm chắc nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ, phối hợp chặt chẽ với các đầu mối, đơn vị về địa phương thực hiện công tác thăm nhập "3 gặp, 4 biết", đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, làm cơ sở để chốt danh sách báo lệnh gọi công dân nhập ngũ đúng theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Tiến hành khám bù, khám vét đối với các thanh niên đi làm ăn xa quê trở về địa phương, bảo đảm tốt nguồn, dân chủ, công bằng trong thực hiện NVQS. Cùng với đó, các địa phương, đơn vị thực hiện đầy đủ các chế độ, tổ chức tốt công tác thăm gặp, động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ. Đặc biệt chú ý tới các công dân có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn để quan tâm, giúp đỡ, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Thượng tá Đào Hồng Dương, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tham mưu cho Hội đồng NVQS tỉnh, UBND tỉnh thành lập các đoàn kiểm tra đối với hội đồng NVQS các cấp trong việc thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, đặc biệt tập trung theo dõi, đôn đốc các địa phương chưa đủ chỉ tiêu và chất lượng giao quân. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, nghĩa vụ của công dân trong độ tuổi thực hiện NVQS, sẵn sàng nhập ngũ. Đối với các thanh niên đủ tiêu chuẩn nhập ngũ có biện pháp quản lý chặt chẽ, xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành lệnh gọi, cố tình chống, trốn đúng quy định xử phạt theo Nghị định số 37/2022/NĐ-CP của Chính phủ. Kiên quyết truy cứu trách nhiệm hình sự các trường hợp khi đủ căn cứ.

Để nhân dân vui xuân, đón Tết bình yên

Trước Tết Nguyên đán, huyện Tiên Hải chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội để nhân dân vui xuân, đón Tết bình yên.



Công an huyện Tiên Hải ra quân tấn công trấn áp tội phạm.

Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Công an huyện Tiên Hải cho biết: dịp Tết là thời điểm nhiều đối tượng sử dụng các phương thức, thủ đoạn tinh vi để buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo nổ trái phép. Công an huyện đã chủ động phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo nổ tới các thôn, tổ dân phố và các hộ kinh doanh. Trọng tâm là đấu tranh và xử lý nghiêm minh những hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép. Điển hình, ngày 22/12/2022, đối tượng Đỗ Quang Hải, sinh năm 2008, trú tại xã Nam Phú có hành vi vận chuyển trái phép 70 quả pháo nổ trọng lượng 5,2kg. Quá trình xét hỏi, Đỗ Quang Hải khai nhận, số pháo trên được Hải tự chế tạo và đang trên đường mang đi bán. Khám xét chỗ ở của Hải, lực lượng công an thu giữ 1 thùng pháo và một số pháo thành phẩm khác cùng với các nguyên liệu sản xuất pháo các loại. Công an huyện Tiên Hải đã thu giữ toàn bộ số pháo nổ và xử lý đối tượng Hải theo quy định của pháp luật. Vụ thứ hai, ngày 27/12/2022, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tiên Hải đã phát hiện, bắt quả tang Trương Duy Học, trú tại xã Nam Hồng đang có hành vi vận

chuyển trái phép 5,345kg pháo nổ. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Học, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 82 quả pháo nổ có trọng lượng 1,146kg, tổng khối lượng pháo đối tượng Học vận chuyển, tàng trữ trái phép 6,491kg. Công an huyện đã phối hợp với các cơ quan liên quan khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Duy Học về tội "Buôn bán hàng cấm" theo Điều 190 Bộ luật Hình sự. Thời điểm cuối năm, tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn diễn biến phức tạp. Do đó, Công an huyện Tiên Hải đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Công an huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao cảnh giác, phòng ngừa các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trộm cắp, cướp giật tài sản. Cùng với đó, Công an huyện chỉ đạo các đối tượng nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn tăng cường bám nắm địa bàn, chủ động rà soát các loại tội phạm, đối tượng vi phạm pháp luật để đấu tranh, tham mưu xử lý kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự ngay từ cơ sở, không để phát sinh "điểm nóng". Tăng cường công tác trình sát, phối hợp với các ngành liên quan tập

trung vào các lĩnh vực trọng điểm để phát hiện, điều tra, xử lý các loại tội phạm về gian lận thương mại, sản xuất và buôn bán hàng giả, các hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán vật liệu nổ, pháo nổ trái phép. Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các đối tượng có tiền án, tiền sự, các đối tượng có biểu hiện phạm tội, tiến hành gọi, hỏi, răn đe, lập hồ sơ đưa vào quản lý, phòng ngừa các hoạt động phạm tội, không để hình thành các ổ nhóm gây mất tình hình ANTT tại cơ sở nhất là những ngày trước, trong và sau Tết. Thời gian qua, Công an huyện đã vận động thu hồi 14,79kg pháo các loại, 7 khẩu súng, 68 viên đạn, 3 quả lựu đạn, 33 vũ khí thô sơ, 7 công cụ hỗ trợ. Đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông, Công an huyện Tiên Hải tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn tới nạn giao thông. Bên cạnh đó, Công an huyện tăng cường quản lý hành chính về trật tự xã hội, quản lý chặt chẽ công tác phòng cháy, chữa cháy, quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... vận động người dân không sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đốt các loại pháo trái phép.



Cán bộ Ban CHQS huyện Thái Thụy thăm hỏi, động viên thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

TRINH CƯỜNG

MẠNH THẮNG

HƯNG HÀ Lan tỏa phong trào dân vũ thể thao

Với những động tác sôi động, vui tươi và dễ nhớ, nhảy dân vũ thể thao đang dần trở thành phong trào sâu rộng của cán bộ, hội viên phụ nữ huyện Hưng Hà. Qua đó, không chỉ tạo sân chơi bổ ích, rèn luyện sức khỏe mà còn là "điểm hẹn" để các hội viên có dịp gặp gỡ trò chuyện, giao lưu, gắn kết với nhau. Các loại những lo toan của cuộc sống và công việc thường ngày, đều đặn vào 20 giờ hàng ngày, chị em phụ nữ xã Độc Lập trong trang phục thể thao gọn gàng lại hòa mình vào những điệu nhạc sôi động để quên đi những khó khăn vất vả. Mặc dù phong trào mới phát triển song đến nay các thôn trên địa bàn xã đã thành lập được 23 câu lạc bộ (CLB)

dân vũ thể thao. Đặc biệt, phong trào thu hút đông đảo chị em ở nhiều ngành nghề, lứa tuổi tham gia. Mỗi người có hoàn cảnh sống khác nhau nhưng họ có chung niềm đam mê luyện tập dân vũ. Chị Trần Thị Nhung, thôn Đồng Phú chia sẻ: Mỗi ngày, sau giờ làm việc, thay vì quanh quẩn ở nhà xem ti vi, lướt điện thoại, tôi thường đến nhà văn hóa thôn để tập luyện bộ môn nhảy dân vũ với các chị em. Đây là bộ môn không quá cầu kỳ, bước nhảy lại đơn giản, trang phục thoải mái nên tôi rất thích. Ngoài tập luyện nâng cao thể lực hàng ngày, các đội dân vũ còn tập hợp những thành viên nòng cốt, luyện tập thuần thục các bài nhảy để đi biểu diễn trong các sự kiện, chương trình, hội

nghệ. Từ khi có hoạt động dân vũ, chị em có thêm cơ hội thắt chặt đoàn kết, chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Các điệu nhảy dân vũ được cải biên từ điệu valse, cha cha cha, tango... và được lồng ghép qua các bài hát vui nhộn, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, để học, để nhảy, phù hợp với nhiều lứa tuổi nên có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Chị Phạm Thị Tiên, Chủ nhiệm CLB dân vũ thể thao thôn Vị Giang, xã Chí Hòa cho biết: CLB dân vũ thể thao thôn Vị Giang có gần 30 thành viên. Do thấy được lợi ích của dân vũ là giữ vóc dáng, nâng cao sức khỏe, gắn kết tình làng nghĩa xóm nên số người đăng ký tham gia

ngày một tăng. Trước kia, ít ai nghĩ rằng những người phụ nữ nông thôn chân lấm tay bùn lại có thể trở thành những "vũ công" linh hoạt, mềm mại, uyển chuyển trong từng bước nhảy dân vũ. Từ khi có CLB dân vũ thể thao, đời sống tinh thần của chị em ngày lên rõ rệt, phong trào văn hóa, thể thao ngày càng phát triển. Đến nay, toàn huyện Hưng Hà có 280 CLB dân vũ thể thao tại các xã, thị trấn, mỗi CLB có từ 30 - 50 hội viên tham gia, không phân biệt độ tuổi. Các CLB đều để ra quy chế, phương hướng hoạt động cụ thể, sát với tình hình thực tế, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của chị em. Cũng từ khi có hoạt động này, chị em ngày càng trở nên gắn kết, đời sống tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Đây là tín hiệu đáng mừng cho phong trào văn hóa, thể thao của huyện đang ngày một phát triển. Bà Đinh Thị Phệ, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện

khẳng định: Phong trào dân vũ của phụ nữ trong huyện đã trở thành sân chơi bổ ích, khơi dậy tinh thần tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe cho người dân. Để tạo sân chơi, cơ hội cho hội viên học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy phong trào dân vũ ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, chúng tôi thường xuyên tổ chức hội thi biểu diễn dân vũ giữa các CLB dân vũ thể thao trong huyện để tạo không khí thi đua cho các hội viên. Thời gian tới, Hội Liên hiệp

Phụ nữ huyện tiếp tục duy trì và nhân rộng phong trào nhảy dân vũ, góp phần làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh phụ nữ Hưng Hà năng động, hiện đại.

THANH THỤY



Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hưng Hà tổ chức gặp mặt, giao lưu các câu lạc bộ dân vũ thể thao.